



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๔๕ โทรสาร ๓๐๔๓

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๕๗๕

วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการกองแผนงาน/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน/
ผู้อำนวยการกองกลาง/หัวหน้าสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่ใจ

ตามที่คณะกรรมการวางแผนและบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ได้พิจารณาการขอรับสนับสนุนงบประมาณสำหรับ จัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ใจ ในวงเงินทั้งสิ้น ๔๐๕,๕๓๐ บาท (สี่แสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) จำแนกเป็น

๑) มหาวิทยาลัยแม่ใจ-แพร่ จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๐๒,๓๖๕ บาท

๒) มหาวิทยาลัยแม่ใจ-ชุมพร จำนวน ๑ เครื่อง วงเงิน ๒๐๒,๓๖๕ บาท

เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำหนด โดยที่ประชุมได้มีมติให้จัดสรรงบประมาณจากกองกลางมหาวิทยาลัย แต่เนื่องจากการอนุมัติเงินงบกกลางฯ จะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงให้เสนอคณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

ทั้งนี้ เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คณะกรรมการวางแผนฯ จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาให้มีการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษเพื่อประเมิน กลั่นกรอง และสนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมีการดำเนินการกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างบูรณาการในเชิงรุก เพื่อรองรับแผนการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ที่มีลักษณะพิเศษหรือโครงการใด ๆ ที่มีกระบวนการดำเนินงานเป้าหมาย ตัวชี้วัดที่ตอบสนองและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาที่เน้นจุดแข็งและโอกาสของมหาวิทยาลัย พร้อมกับมีส่วนเสริมสร้างภาพลักษณ์ความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๓
กันยายน ๒๕๕๗ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบให้ใช้เงินงบบุคลากรมหาวิทยาลัย จำนวนไม่เกิน ๔๐๕,๕๓๐ บาท
(สี่แสนห้าพันห้าร้อยสามสิบบาทถ้วน) เพื่อจัดหาเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงของสถานีวิทยุเพื่อ
การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ฯ และมหาวิทยาลัย-ชุมพร ตามที่
เสนอ และให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการ

๒. ให้กองคลังดำเนินการโอนเงินงบบุคลากร ให้สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยแม่โจ้
งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง เพื่อดำเนินการต่อไป

๓. ในส่วนของการจัดตั้งคณะทำงานโครงการพิเศษเพื่อประเมิน กลั่นกรอง และ
สนับสนุนโครงการที่มีศักยภาพในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งเงินภายนอก
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ที่ประชุมมีมติมอบให้รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์ และ
ผู้อำนวยการกองแผนงานหารือร่วมกันเพื่อพิจารณารายชื่อกรรมการ และจัดทำคำสั่งฯ แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ให้งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอ
อธิการบดีพิจารณาลงนามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโกตาคิจ)

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ